

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว  
รับที่ 1687  
วันที่ 25 ก.ค. 2567  
เวลา

ด่วนที่สุด

วิทยุ/โทรสาร

ความเร่งด่วน

ที่ สก ๐๑๑๘๒/ว ๖๖

วันที่ 16 กรกฎาคม ๒๕๖๗

จาก นายอำเภอเมืองสระแก้ว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม นายกเทศมนตรีตำบลศาลาลำดวน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง

**ข้อความ**

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศ พบว่าร่องมรสุมผ่านภาคเหนือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางพื้นที่ บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยจังหวัดสระแก้ว (อ.เมือง สระแก้ว, อ.วัฒนานคร, อ.โคกสูง, อ.อรัญประเทศ) เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ป้องกัน รับมือ ลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิต ทรัพย์สิน และผลิตผลทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมืองสระแก้ว จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการดังนี้

๑. แจ้งเตือนประชาชนเพื่อให้ทราบ และเตรียมการป้องกันภัย จากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ รวมทั้งติดตามข้อมูลสภาพอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย เช่น การดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศแปรปรวน ตรวจสอบความแข็งแรงมั่นคงของที่พักอาศัย หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ได้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ไฟฟ้ารั่วในพื้นที่น้ำท่วมขัง เด็กจมน้ำ และสัตว์มีพิษ สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

๒. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ให้ติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ แต่ละจุดอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักหรือบริเวณฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้ สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยเฉพาะถ้ำน้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนักมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัย ให้แจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ ห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และบูรณาการเตรียมความพร้อมทรัพยากร เครื่องจักรกล และกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือที่ประสบสาธารณภัย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

๓. กรณีมีเหตุด่วนสาธารณภัย ให้แจ้งอำเภอเมืองสระแก้ว (ฝ่ายความมั่นคง) ทราบ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๗ ๒๔๑๗๘๕ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้ทันที โดยถือปฏิบัติตามหนังสืออำเภอเมืองสระแก้ว ด่วนที่สุด ที่ สก ๐๑๑๘.๒/ว ๖๑๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นางสาวปิยะนาศ อัจฉรินทร์)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)รักษาราชการแทน  
นายอำเภอเมืองสระแก้ว